

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยรากฐานสำคัญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่เกิดการศึกษาพยาบาลในระบบทางไกล ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเชิงวิชาชีพ ออกรับใช้สังคมอย่างยาวนาน ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในยุคแรกซึ่งอุทิศร่างกาย แรงใจ สติปัญญา บุกเบิก และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบการศึกษาทางไกล ให้เกิดขึ้น

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาติ ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ทุกคนและเจ้าหน้าที่หน่วยเลขากิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชทุกท่านที่ให้ความแนะนำและให้การสนับสนุนทั้งร่างกาย ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในการดำเนินการต่าง ๆ ทำให้การศึกษาวิจัยร่วมกับการปฏิบัติงานประจำเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสะดวกอย่างยิ่ง

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มุกดา หนูยศรี อติตอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเป็นตัวอย่างของการเป็นครูและเป็นนักวิจัยที่ดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการศึกษาวิจัย เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้พัฒนาตนเองและเพิ่มพูนองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย ขยายผล และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจในการทำวิจัยเสมอมา

การวิจัยนี้จะไม่สมบูรณ์หากคณะผู้วิจัยมิได้รับคำแนะนำที่มีคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมคิดร่วมปรับปรุงโปรแกรมการสร้างเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเด็กเปราะบางชาวมุสลิม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมถึงนักเรียนกลุ่มเปราะบาง คุณครู ผู้แทนจากโรงเรียนและชุมชน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนปิดโครงการ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ณ ที่นี้

ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2564 และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัยเป็นอย่างดี

คณะผู้วิจัย